

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้ (KF-EUROPE)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เฮดจ์ (KFHEUROP)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Allianz Europe Equity Growth Fund

กันยายน 2567



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ในเดือนกันยายน ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนกันยายน ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนใน DSV บริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่ง เป็นปัจจัยบวกหลัก ขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน Novo Nordisk บริษัทผู้ผลิตยาเป็นปัจจัยลบหลัก

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงมองเห็นโอกาสของการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2568 และยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัทในพอร์ตการลงทุนจะสามารถสร้างการเติบโตของผลกำไรสุทธิในระดับที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- ตลาดหุ้นยูโรโซนปิดสัปดาห์ขึ้นเล็กน้อย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งนี้ ตลาดหุ้นยุโรปเผชิญกับแรงเทขายในช่วงครึ่งแรกของเดือน เนื่องจากข้อมูลการเติบโตของการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่ยังคงอ่อนแอ สร้างความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือน เมื่อธนาคารกลางประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินและทางการจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม
- เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ การปรับตัวรายหมวดธุรกิจเป็นไปอย่างผสมผสาน หมวดธุรกิจที่ปรับตัวเข้มแข็งที่สุด ได้แก่ หมวดวัสดุ และหมวดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงหมวดสาธารณูปโภค ในทางตรงกันข้ามหมวดธุรกิจที่ปรับตัวอ่อนแอที่สุด ได้แก่ หมวดพลังงาน และหมวดการแพทย์ รวมถึงหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจของยูโรโซนปรับตัวอ่อนแอลงในเดือนกันยายน ภายหลังจากที่ได้รับการกระตุ้นในระยะสั้น จากการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสเมื่อเดือนก่อน สำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) โดยรวม ที่จัดทำโดย HCOB ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 48.9 จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม และกลับไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับ 50 จุดซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดเดือน
- ด้านอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนชะลอตัวลง โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งนับเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบสามปี ขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และอัตราเงินเฟ้อที่เข้าใกล้กรอบเป้าหมาย ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งที่สองในรอบปี 2567 นอกจากนี้ Christine Lagarde (ประธาน ECB) ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพิ่มเติม ทว่ากล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคม



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนกันยายน ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน:** ราคาหุ้นของ DSV ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากข่าวการควบรวมกิจการครั้งใหญ่กับ DB Schenker ซึ่งหลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้ว DSV จะกลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งนักวิเคราะห์บางรายยังคงคาดว่าธุรกิจนี้จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) กว่าร้อยละ 30 ในปีต่อ ๆ ไป ขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมิได้รับการปรับลดราคา และมีข่าวลือว่ามีการจองเกินถึง 5 เท่า นอกจากนี้ DSV ยังรายงานผลประกอบการในไตรมาส 2/67 อย่างแข็งแกร่ง และเพิ่มมุมมองต่อผลประกอบการในปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนปรับลดการมีส่วนถือจากการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมใน DSV ลง เนื่องจากมุมมองเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจจากการควบรวมกิจการลดลงในอนาคต
- ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างและเหมืองแร่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่มีข่าวที่ชัดเจนมากนัก โดยปัจจัยบวกหลักมาจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคเหมืองแร่ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมเหมืองแร่ยังคงมีความเข้มแข็ง และการสำรวจยังคงมีการดำเนินการในบริษัทขนาดใหญ่ แม้ว่าบริษัทที่เล็กกว่าจะยังคงมีความลังเลเพราะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังคงซบเซา ทั้งนี้ การลงทุนของผู้จัดการกองทุนในอุตสาหกรรมนี้เน้นไปที่การเติบโตเกี่ยวกับเหมืองแร่ใต้ดิน เนื่องจากแหล่งแร่บนผิวดินเริ่มหมดลง และอุปกรณ์เริ่มมีอายุการใช้งานนาน รวมถึงความต้องการใช้เครื่องจักรไฟฟ้าและการปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซและตอบสนองต่อเป้าหมายทางสภาพอากาศ อีกทั้งเครื่องจักรไฟฟ้ายังมีอัตรากำไรจากการขายและการให้บริการในระดับสูงกว่า
- ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตระบบฉนวนและเทคโนโลยีโครงสร้างห่อหุ้มอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้ประโยชน์จากข่าวการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ประกอบกับการสอบสวนในอังกฤษที่ได้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยผ่อนคลายแรงกดดันลง ขณะที่กิจกรรมการก่อสร้างยังคงซบเซา โดยเฉพาะในภาคที่อยู่อาศัย โดยกำไรในครึ่งปีแรกปรับตัวลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งธุรกิจฉนวนและแผงฉนวนมีผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ขณะที่ธุรกิจระบบพื้นและธุรกิจศูนย์ข้อมูลมีความเข้มแข็งจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โดยบริษัทมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบ เช่น พื้นยกระดับ ซึ่งคาดว่าผลกำไรจากการดำเนินงานจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่าในช่วงสามปีข้างหน้าจากระดับ 51 ล้านยูโรในปี 2567
- **หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงาน:** ราคาหุ้นของ Novo Nordisk ปรับตัวลดลง เนื่องจากการรายงานผลการทดลอง Phase 2a ของยาลดน้ำหนักที่น่าผิดหวัง แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักสูงกว่า Wegovy ชนิดฉีด ทว่าข้อมูลด้านความปลอดภัยยังต้องการการตรวจสอบที่รัดกุมมากขึ้น อีกทั้งแรงกดดันเพิ่มเติมยังมาจากการตรวจสอบราคา Ozempic และ Wegovy อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ประกอบกับการรายงานยอดขายที่ต่ำกว่าคาดในไตรมาส 2/67 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดค่าตอบแทนสุทธิในสหรัฐฯ ที่สูงกว่าที่คาด และปัญหาการขาดแคลนการจัดส่ง Ozempic อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีปัจจัยบวกมาจากการขยายการวางจำหน่าย Wegovy ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ใน 12 ตลาดนอกสหรัฐฯ รวมถึงจีน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงมีการทบทวนการถือครองสัดส่วนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

- ราคาหุ้นของ ASML Holding ปรับตัวลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลงในอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ ขณะเดียวกัน ASML ระบุว่าปี 2567 เป็น "ปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน" และมีมุมมองคาดการณ์ต่อผลประกอบการประจำปีงบประมาณในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้ในไตรมาส 2/67 ปรับตัวลดลงร้อยละ -10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทว่ายังคงสูงกว่าที่คาดไว้ โดยคำสั่งซื้อ ยังคงสูงกว่าคาดการณ์โดยมียอดคำสั่งซื้อสะสมถึง 18 เดือนของรายได้ ในด้านปัจจัยเสี่ยงทางด้านภูมิศาสตร์ จีนยังคงถูกจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ขั้นสูง และมีความกังวลที่ว่า ASML อาจถูกจำกัดการเข้าถึงตลาดนี้ อย่างไรก็ตาม ไรท์ดีเครื่องมือที่มีความละเอียดสูงล่าสุดของ ASML เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในระยะกลาง และมีราคาสูงกว่ามาก ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการนำมาใช้งานยังไม่แน่นอน ขณะที่บริษัทกำลังขยายความสามารถในการผลิตสำหรับปี 2568 เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้น
- บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยาง พลาสติก และโพลีเอทิลีนสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างหลากหลายประเภท ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบัน เช่น ยานยนต์ การก่อสร้าง และผู้บริโภค โดยราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลง เนื่องจากบรรยากาศของการลงทุนโดยรวมที่อ่อนแอ การขาดมุมมองต่อผลประกอบการประจำปีงบประมาณ, การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) คนใหม่ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปสงค์ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ไรท์ดีการรายงานผลประกอบการในไตรมาส 2/67 ยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ และอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีการถือครองสินทรัพย์ในระดับต่ำของบริษัทเป็นข้อได้เปรียบในปัจจุบัน และระดับราคายังถือว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับค่าสถิติและเมื่อเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนี้กิจกรรมการควบรวมและเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของบริษัท



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในเดือนกันยายน ผู้จัดการกองทุนได้ตัดสินใจขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในบริษัทกำจัดแมลงที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าคู่แข่งในสหรัฐฯ และไม่สามารถสร้างกลยุทธ์ด้านการควบรวมกิจการได้ตามแผนที่ตั้งไว้

มุมมองตลาด



- ในเดือนกันยายนเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับตลาดทั่วโลก เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ พร้อมด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับที่สูงกว่าที่คาดไว้จากจีน อย่างไรก็ตาม การกลับเข้าสู่สถานะ "เข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง" ของนักลงทุนไม่ได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของตลาด โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายแห่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งนี้ เนื่องจากตลาดมีมุมมองว่าแนวโน้มในระยะสั้นยังไม่ได้สดใสมากนัก ทั้งนี้ หุ่นยนต์ในภูมิภาคปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มคุณค่า (ร้อยละ -1.3 เทียบกับ ร้อยละ 0.5) ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งอยู่ในดัชนี หุ่นยนต์ ขณะนี้ในต่างประเทศหุ้นเติบโตปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นคุณค่า (ร้อยละ 2.0 เทียบกับ ร้อยละ 1.8) โดยมีหุ้นเทคโนโลยีบางแห่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักต่อดัชนี
- เมื่อพิจารณารอบของวัฏจักรเศรษฐกิจในปัจจุบัน แรงขับเคลื่อนการเติบโตเชิงโครงสร้างของกองทุนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฏจักรและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยปัจจัยหนุนเศรษฐกิจใหม่กำลังถูกถ่วงดุลด้วยกิจกรรมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและข้อมูลการจ้างงานที่อาจทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า นอกจากนี้ยังมีความท้าทายเฉพาะด้านของแต่ละภาคธุรกิจ
- อย่างไรก็ตาม บริษัทในพอร์ตการลงทุนของกองทุนยังคงมีความทนทานต่อความผันผวน และมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง ขณะเดียวกันผู้จัดการกองทุนคาดว่าแรงกดดันเชิงวัฏจักรในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และอุปสรรคทางการแพทย์จะเริ่มผ่อนคลายในปี 2568 อีกทั้งค่าใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโต ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นอีกจำนวนมากที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในยุโรปและทั่วโลก
- สำหรับในเดือนหน้า นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/67 ของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดมีความคาดหวังที่ค่อนข้างต่ำจากการปรับลดประมาณการการเติบโตตลอดทั้งปีของบริษัทหลายแห่ง ซึ่งสร้างความหวังให้ผู้จัดการกองทุนว่าบริษัทที่คาดว่าครึ่งปีหลังจะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อาจสร้างความประหลาดใจเชิงบวกได้ ขณะเดียวกันการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐฯ กำลังจะเริ่มขึ้น ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาด ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังมองเห็นโอกาสที่แข็งแกร่งในปี 2568 และยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัทในพอร์ตการลงทุนจะสามารถสร้างการเติบโตของผลกำไรสุทธิในระดับที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอัครวิทย์ (KF-EUROPE)	กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอัครวิทย์เฮดจ์ -สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)	กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอัครวิทย์เฮดจ์ -ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)
นโยบายการ ลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT (EUR)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV		
ระดับความ เสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบาย ป้องกันความ เสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน ตาม ดุลยพินิจของผู้จัดการ กองทุน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
ดาวნიჟღ สรุป สาระสำคัญ ของกองทุน			
ดาวნიჟღ หนังสือชี้ชวน			

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุน KF-EUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุน KFHEUROP ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT (EUR)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ดาวნიჰლდ สรุปลงสาระสำคัญของ กองทุน	
ดาวნიჰლდ หนังสือชี้ชวน	

คำเตือน : RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KFEURORMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

- RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนในกองทุน RMF จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth Fund ณ ก.ย. 67 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุน KF-EUROPE และ KFEURORMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุน KFHEUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com